

Số: *1153*/LĐLĐ

V/v hướng dẫn một số nội dung trong Quyết định
3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 10 năm 2021

**Kính gửi: Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố;
Các Công đoàn ngành địa phương.**

Thực hiện Quyết định 3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, “Về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg”, ngày 11/10/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Công văn số 1146/LĐLĐ, “V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam”.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, có một số đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai, đặc biệt về nội dung “1 cung đường 2 điểm đến”. Vì vậy, để thống nhất triển khai thực hiện có hiệu quả và đảm bảo theo các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số 2242/LĐTĐ-BHXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, “*Hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh*”; Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế “*Về việc ban hành Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp*”; sau khi có ý kiến trao đổi của Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Quyết định 3309/QĐ-TLĐ, như sau:

1. Về thuật ngữ “1 cung đường, 2 điểm đến”:

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đang phải gồng mình để phòng chống đẩy lùi dịch Covid. Song song với việc phòng chống dịch thì các doanh nghiệp vẫn phải tổ chức sản xuất an toàn đáp ứng đúng các chỉ tiêu về phòng chống Covid19. Để thực hiện “mục

tiêu kép”, doanh nghiệp đã tổ chức sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến” để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

Trong đó, 1 cung đường là chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân từ nơi lưu trú tập trung (do doanh nghiệp tổ chức) đến nơi sản xuất, 2 địa điểm là địa điểm nơi ở tập trung cho người lao động của từng doanh nghiệp và địa điểm là nhà máy sản xuất của doanh nghiệp.

Để được tổ chức thực hiện vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch, doanh nghiệp phải xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” hoặc kết hợp cả hai mô hình trên và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối tượng hỗ trợ:

Việc hỗ trợ theo Quyết định 3309/QĐ-TLĐ là hỗ trợ **bữa ăn dinh dưỡng** cho người lao động **đang** thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp.

3. Thời điểm hỗ trợ:

Người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” từ ngày 01/10/2021 đến 31/10/2021.

4. Hình thức hỗ trợ:

Nguồn kinh phí hỗ trợ được chuyển cho doanh nghiệp để **tổ chức bữa ăn** theo chính sách chung của doanh nghiệp.

5. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và đảm bảo sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không đủ nguồn để cấp hỗ trợ (số dư tích lũy còn dưới 01 tỷ đồng) thì Liên đoàn Lao động tỉnh cấp bù để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp đủ cho công đoàn cơ sở.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Quyết định 3309/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg.

Đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kịp thời triển khai, hướng dẫn các công đoàn cơ sở để triển khai, thực hiện đúng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 3309/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách - Pháp luật & Quan hệ lao động) để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận: *Phu*

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (thực hiện);
- Lưu: VT, TC, CSPL-QHLD.



Nguyễn Công Bảo